

Số: /BC-HĐND

Đắk Nông, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV

Thực hiện quy định tại Điều 90 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh do UBND tỉnh chuyển đến, như sau:

1. Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

Trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri vào ngày 13 – 16/9 và ngày 20/9/2022 tại các huyện, thành phố Gia Nghĩa, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh giải quyết 25 kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết 25/25 kiến nghị, đạt tỷ lệ 100%. Qua theo dõi, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy:

2. Về thời gian giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngay sau khi nhận được các kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trả lời, giải quyết. Các nội dung trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tổng hợp tại Báo cáo số 715/BC-UBND ngày 28/11/2022 gửi Thường trực HĐND tỉnh. Báo cáo gửi chậm 13 ngày so với yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Về kết quả giải quyết của UBND tỉnh

Qua nghiên cứu Báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy phần lớn ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết đầy đủ, rõ ràng, có trách nhiệm. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị các cơ quan trả lời còn chung chung, chưa đưa ra được lộ trình, thời gian và kết quả giải quyết cụ thể, như sau:

3.1. Thường trực HĐND tỉnh đã giao cho Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Trần Văn Mến, trú tại thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, với nội dung: “Đoạn đường bên hông trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành là đường đi rẫy của 64 hộ dân thôn Quảng Chánh có từ trước đến nay, sau khi trường làm sân bóng đá và làm tường rào đã bít đường đi của người dân, dẫn đến việc chở phân bón, vật tư nông nghiệp vào rẫy để sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết”.

Nội dung trên được UBND huyện Đắk R'lấp trả lời: Hiện tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành đã xây tường rào xung quanh diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà trường, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp chồng lên con đường dân sinh đã có từ trước, đã được thể hiện trên bản đồ địa chính đo đạc năm 2001 và bản đồ địa chính đo đạc năm 2011, ảnh hưởng đến việc đi lại của 64 hộ dân canh tác bên trong, nhưng chưa đưa ra được phương án giải quyết cụ thể.

Qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy: UBND huyện Đắk R'lấp đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Nghĩa Thắng, trường THPT Nguyễn Tất Thành tiến hành kiểm tra thực địa, lồng ghép bản đồ địa chính đo đạc năm 2001 và bản đồ địa chính đo đạc năm 2011, lô đất của trường THPT Nguyễn Tất Thành đã được UBND tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà trường¹ vào năm 2009.

Theo bản đồ địa chính đo đạc năm 2001 và bản đồ địa chính đo đạc năm 2011 thì giữa phần đất cấp cho trường THPT Nguyễn Tất Thành có một con đường đi vào khu vực rẫy của các hộ dân đang canh tác, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà trường UBND tỉnh đã cấp chồng lên con đường. Năm 2020 trường THPT Nguyễn Tất Thành đã xây tường rào xung quanh diện tích đất được cấp, chắn đường đi trước đây của của 64 hộ dân.

Qua làm việc với các cơ quan chức năng tại huyện Đắk R'lấp, Đoàn khảo sát nhận thấy: Việc UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSD đất cho trường THPT Nguyễn Tất Thành chồng lên đường đi của người dân đã có từ trước được thể hiện trên bản đồ dẫn đến việc trường THPT Nguyễn Tất Thành xây dựng tường rào chắn đường đi vào phần đất của 64 hộ dân đang canh tác là không phù hợp với thực tế hiện trạng sử dụng đất trên bản đồ địa chính đo đạc năm 2001 và bản đồ địa chính đo đạc năm 2011. Ngoài ra theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Đắk R'lấp thì con đường dân sinh của 64 hộ dân nêu trên được thể hiện ở giữa 02 khu đất nằm trong giấy CNQSD đất của trường THPT Nguyễn Tất Thành. Vì vậy, cử tri kiến nghị mở lại con đường dân sinh cho 64 hộ dân là chính đáng và đúng quy định của pháp luật, đúng với hiện trạng con đường đã có trước đây.

Sau khảo sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lại sơ đồ thửa đất đã cấp cho trường THPT Nguyễn Tất Thành làm cơ sở cho UBND huyện Đắk R'lấp mở lại đường đi cho nhân dân tại khu vực nói trên, báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/6/2023, nhưng đến nay Thường trực HĐND tỉnh chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu sớm tham mưu cho UBND tỉnh theo đề nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thực hiện nội dung trên.

¹ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 951635, thửa đất số 125, tờ bản đồ 17, diện tích 24.300m², mục đích sử dụng: Đất cơ sở giáo dục - đào tạo, thời hạn sử dụng: Lâu dài, nguồn gốc: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

3.2. Đối với kiến nghị của cử tri đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết, nhưng chưa đưa ra được kết quả giải quyết cuối cùng, như:

Kiến nghị cử tri Nguyễn Văn Huân, trú tại thôn Tân Lập, xã Đắc Ru, huyện Đắc R'lấp với nội dung: Đoạn đường Tỉnh lộ 5, từ Quốc lộ 14 tại điểm bon Bu Bia, xã Quảng Tín vào thôn Tân Lập, xã Hưng Bình nhiều đoạn đã xuống cấp, đường chất lượng kém, mới làm khoảng 2 năm đã hư hỏng. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

UBND huyện Đắc R'Lấp trả lời kiến nghị nêu trên như sau: UBND huyện đã chỉ đạo các xã Đắc Ru, Hưng Bình, Quảng Tín san gạt và đảm bảo giao thông bằng đá xô bồ tại các đoạn đường bị hư hỏng. Về lâu dài, Ủy ban nhân dân huyện Đắc R'Lấp đã lập kế hoạch sửa chữa tuyến đường trên bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ năm 2023 và các nguồn vốn khác của huyện; dự kiến triển khai sửa chữa khắc phục trong năm 2023.

Đề nghị UBND huyện Đắc R'lấp báo cáo bằng văn bản kết quả việc thực hiện kế hoạch sửa chữa tuyến đường trên bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ năm 2023 và các nguồn vốn khác của huyện đã thực hiện đến đâu, gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/10/2023 để theo dõi và giám sát.

Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thường xuyên kiểm tra, theo dõi và tổ chức thực hiện hiệu quả các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tổng hợp, trả lời trong báo cáo.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV. Thường trực HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;
- UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng DN;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Xuân Trung